

Tường Thuật Cứu Trợ Miền Trung Đợt II

(Ngày 21-23 tháng 10, 2013.)

Chuẩn Bị Cứu Trợ Đợt II

Bão số 11 là một cơn bão được đánh giá là rất mạnh, diễn biến phức tạp và có tầm ảnh hưởng hết sức rộng lớn – hầu như ảnh hưởng đến tất cả các tỉnh Trung Bộ: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dựa trên tìm hiểu nguồn thông tin trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, sau khi cơn bão số 11 vừa đi qua, với sự tài trợ của cộng đồng người Việt Toronto, QTTT VN đã thực hiện ngay một chuyến cứu trợ đợt I tại Quảng Nam và Huế (vào ngày 16 tháng 10, 2013) và đã tiền trạm tại các tỉnh khác, thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà bà con nơi đây đang chịu đựng. Khi Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (Canada) cùng Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (Phân Hội Toronto), Hội Người Việt, Tổng Hội Sinh Viên Ontario, Đoàn Thanh Thiếu Niên Cao Đài, Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh và các ca sỹ Toronto đang tổ chức lạc quyên tại Toronto vào chiều tối ngày 20 tháng 10 (là sáng ngày 21 bên Việt Nam), QTTT VN đã chuẩn bị lên đường đến các tỉnh ngoài cứu trợ cho đồng bào.



Trong lần xuất phát đợt II này, đoàn có tất cả 7 thành viên, gồm những 3 người lớn tuổi có kinh nghiệm trong công tác cứu trợ và một số bạn trẻ tình nguyện, với tổng số hàng hóa là: 3,5 tấn gạo, 350 thùng mì ăn liền, bột ngọt, dầu ăn và dự định tổng thời gian của đợt cứu trợ này là 3 ngày 3 đêm.

Đoàn cứu trợ được chia làm hai xe, xe chở lương thực thực phẩm cứu trợ và xe chở 7 thành viên đoàn cứu trợ. Trước khi xuất phát, lúc 11h15, ngày 21 tháng 10 năm 2013, xe tải chở lương thực phải đi gom gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác từ các nơi để có đủ số lượng cần thiết cho đợt cứu trợ, công việc này kéo dài mãi đến 15h cùng ngày mới đủ số lượng đã dự trù và xuất phát. Đến 16h cùng ngày xe chở các thành viên đoàn cứu trợ

cũng bắt đầu xuất phát đi đến các trạm để đón các thành viên trong đoàn. Vậy là công tác chuẩn bị cho chuyến cứu trợ lần này cũng đã hầu như hoàn thành, 17h00, đoàn cứu trợ của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm thuộc xe thứ 2 bắt đầu xuất phát tại Thành phố Quảng Ngãi.

Cứu Trợ Hà Tĩnh - Xe Chở Lương Thực Bị Hỏng Trong Đêm

Mỗi chúng tôi giờ đây đều cùng chung một niềm cảm xúc khó tả, nóng lòng vì đồng bào vùng bão lũ thiên tai. Từ Thành phố Quảng Ngãi, chạy dọc theo tuyến quốc lộ 1A, đến 19h00, đoàn chúng tôi đến Quảng Nam dùng cơm tối. Cả đoàn đều ăn chay nên cũng không phải cầu kỳ trong bữa ăn, đoàn cũng đã chuẩn bị đồ chay kho khô đem theo nếu nơi nào không tìm ra quán chay. Tại TP Tam kỳ cũng nhiều quán cơm chay, chúng tôi đã nhanh chóng dùng cơm tại đây để kịp thời gian theo lộ trình đã định sẵn. Đến 19h30, đoàn tiếp tục lên đường ra thẳng Hà Tĩnh. Đoàn đi suốt trong đêm không ngừng nghỉ.

Trên đường đi, có một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, chiếc xe chở lương thực của đoàn đã bị hỏng gần đèo Hải Vân, thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Vì xe chở lương thực bị hỏng nên xe chở thành viên đoàn đi trước quyết định đỗ tại trạm thu phí cách Đồng Hới 7km để đợi và nghỉ ngơi. Trong màn đêm, chỉ có tiếng xe chạy trên đường và tiếng những hạt mưa rơi lộp bộp lên xe...

Đến 6h00 xe chở lương thực mới bắt kịp xe chở thành viên đoàn. Đi qua trạm thu phí đến Thị trấn Ba Đồn, đoàn chúng tôi tiến hành sang hàng từ xe chở lương thực qua xe thành viên đoàn đủ số suất quà đi Hà Tĩnh, vì lí do xe chở lương thực không tiếp tục đi cùng chúng tôi mà ở lại đây chờ khi đoàn cứu trợ xong Hà Tĩnh trở vào cứu trợ Quảng Bình. 6h30, đoàn từ Quảng Bình đi ra Hà Tĩnh. Để đảm bảo thời gian và tranh thủ thời gian đã bị trễ khi chờ xe bị hỏng, đoàn chúng tôi quyết định ăn sáng tại trên xe với món bánh mì kẹp đậu khuôn mang theo. Tuy không thoải mái nhưng bữa ăn sáng chúng tôi diễn ra rất vui vẻ dưới cơn mưa như trút nước và trong sự đầm ấm của các thành viên trong đoàn.



Xe vẫn chạy dưới những cơn mưa của miền Trung vào mùa bão lũ. 8h45, xe cũng đã đến Hà Tĩnh, Ở đây, chúng tôi gặp anh Mỹ- là người hướng dẫn đoàn chúng tôi đi đến nơi cứu trợ. Chúng tôi chuyển bớt một số quà sang xe anh Mỹ, vì đường đi rất khó. Theo nhận định của anh Mỹ, từ thị xã Hà Tĩnh đến nơi cứu trợ là huyện Vũ Quang

đoạn đường chỉ có 30km, song thực tế chúng tôi đi đến hơn 50Km và đường rất xấu. Đây là một huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, cuộc sống đồng bào nơi đây đã gặp rất nhiều khó khăn nay lại thêm bão lũ, vì thế mà cuộc sống của họ thêm phần khốn đốn.

Giáo Họ Yên Hội và giáo xứ Vĩnh Hội thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh



Đoạn đường đến huyện Vũ Quang quả thật rất khó đi và chỉ có con đường núi là duy nhất. Nhìn khung cảnh qua cửa kính qua một trận bão lũ thật tiêu điều, mọi thứ như ngã đổ, đường sá bùn lầy, lại thêm phần dốc núi. Để đi đến nơi phát quà, chiếc xe ị ục leo lên núi, qua những đoạn quanh co khúc khuỷu, có đoạn đoàn phải xuống đẩy xe lên dốc. Phải mất hơn giờ rưỡi đồng hồ vất vả, đoàn chúng tôi mới đến được nơi cần cứu trợ là Giáo Họ Yên Hội và giáo xứ Vĩnh Hội thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.





Người dân đã chờ sẵn ở đây để đón. Nhìn thấy chúng tôi, bà con ùa ra để chào đón chúng tôi với những khuôn mặt rạng rỡ. Tại đây, đoàn chúng tôi tiến hành phát 90 suất quà ở 2 giáo xứ, với tổng giá trị là 300 nghìn/suất, gồm gạo, mì tôm và tiền mặt. Cảm những suất quà trên tay, người dân không ngớt lời những tiếng cảm ơn, có những giọt nước mắt rơi càng làm cho chúng tôi thêm phần thấu hiểu cuộc sống nơi đây. Trải qua hơn 1h, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đã phát quà tại 2 địa điểm thuộc huyện Vũ Quang. Vì thời gian cũng đã trưa nên đoàn quyết định dùng cơm trưa tại giáo phận Vĩnh Hội. Tuy được tiếp đón rất chu đáo của Cha xứ, nhiều món ăn mặn rất đầy đủ, song vì các thành viên đều ăn chay nên chúng tôi cũng chỉ dùng cơm với rau dưa cải đã chuẩn bị sẵn.



Sau khi dùng cơm xong chúng tôi đã bàn giao lại một số suất quà còn lại cho anh Mỹ và Cha xứ lên tặng cho bà con bị thiệt hại nơi đầu nguồn. Lẽ ra đoàn chúng tôi lên tận nơi có anh Mỹ đi cùng nhưng vì không kịp thời gian để thực hiện việc cứu trợ tại Quảng Bình.